
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้ งที่  ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่ สอง) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน                 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่
ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (๑) กระทู้ถาม 
       ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
   ๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การช่วยเหลือ เยียวยาลูกจ้างและผู้ประกอบการ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมี นางสาวอนุสรี      
ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นผู้ถาม ถาม รัฐมนตรี              
ว่าการกระทรวงแรงงาน 
            ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)         
มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เกิดปัญหาว่างงานของลูกจ้าง และกิจการหลายส่วน     
ไม่สามารถด าเนินการได้ จากการหยุดชะงักตามประกาศของรัฐบาล ผู้ประกอบการจึงรับผลกระทบ  รัฐบาล     
มีมาตรการเยียวยาอย่างไร และเมื่อกระทรวงแรงงานมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวแล้ว มีจ านวนแรงงาน
ต่างด้าวที่ลงทะเบียนในระบบแล้วเท่าไหร่ ส่วนค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพส าหรับการลงทะเบียนนั้นสูงกว่า         
การน าเข้าจาก MOU จริงหรือไม่ หากเป็นแรงงานที่ไม่มีนายจ้าง ไม่มีรายได้มากพอส าหรับการลงทะเบียน    
จะท าอย่างไร ส่งผลให้น าไปสู่การเป็นแรงงานนอกระบบอีกครั้ง ซึ่งมีผู้ใช้แรงงานบางกลุ่ม ขอใช้เงินสมทบ
บางส่วนจากเงินบ านาญชราภาพของผู้ประกันตน รัฐบาลมีนโยบายและด าเนินการอย่างไร 
    นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจงว่า      
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กระทรวงแรงงานได้มีมติออกกฎกระทรวง            
เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานร้อยละ ๕๐ จากการหยุดงานโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งในเดือนมกราคม
จะลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ลูกจ้างต้องจ่ายจากร้อยละ ๕ เหลือร้อยละ ๓ ในเดือนกุมภาพันธ์ และ
มีนาคม ให้เหลือจ่ายเพียงร้อยละ ๐.๕ ด้านนายจ้างและผู้ประกอบการ ได้ให้โรงพยาบาลเอกชนในเครือ
ประกันสังคม ลงพ้ืนที่ เชิงรุกตรวจด้วยการหาเชื้อในทางเดินหายใจ (พีซีอาร์) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ โดยการควบคุม คัดกรอง แยกผู้ป่วยอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ     
ในหลายส่วน และได้ออกเงินกู้จ านวน ๓ หมื่นล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ า เพื่อเป็นการรักษาการจ้างงาน
ของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่มีการลงทะเบียนเป็นการตรวจ    
เชิงรุก มีค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่เกิน ๒,๓๐๐ บาท เพ่ือผลักดันให้แรงงานที่อยู่นอกระบบเข้ามาลงทะเบียนเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อเข้าสู่ระบบ ๓ เดือน ก็สามารถขอคืนเงินจากระบบประกันสังคมได้ โดยยืนยันว่า MOU น าเข้า      
มีค่าใช้จ่ายแพงกว่า เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายต้นทาง เพราะฉะนั้นการลงทะเบียนแรงงานที่ถูกต้อง          
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ตามกฎหมายถือเป็นมาตรการในการสร้างความคุ้มค่าให้กับนายจ้างอย่างไร้ความกังวล สร้างความมั่นคงให้แก่
แรงงานในประเทศไทย โดยมีจ านวนแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างแล้วกว่า ๑ แสนราย และไม่มีนายจ้าง ๗,๐๐๐ 
ราย และประเด็นขอเรียกร้องเงินสมทบบางส่วนจากเงินบ านาญชราภาพของผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน    
ได้จัดตั้ งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานในการขอใช้ เงินกองทุนประกันสังคม            
กรณีชราภาพก่อนก าหนด (เฉพาะกิจ) ประกอบด้วยผู้แทนจากไตรภาคี คือผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
ลูกจ้าง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ โดยให้ค านึงถึงข้อดี ข้อเสีย 
ผลกระทบของแนวทางต่าง ๆ ต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ประกันตนในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ประกันตน คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้มีการด าเนินการ ในระยะแรกให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่
ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ า โดยผ่านสถาบันการเงิน ส่วน
ระยะยาว ส านักงานประกันสังคมจะต้องด าเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน าเงินกองทุน  
ชราภาพของผู้ประกันตนมาใช้บางส่วนก่อนก าหนด ซึ่งหากได้ด าเนินการตามแผนจะน าเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรี    
ได้ในเดือนกันยายน 
   ๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
ระลอกใหม่ โดยมี นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย     
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
            สอบถามถึงกรณี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ ซึ่งท าให้มีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก โดยมีต้นตอการระบาดมาจากนครอู่ฮ่ัน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และส่งผลกระทบมายังประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครท าให้เกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์ไป
ยังจังหวัดต่าง ๆ อีกทั้งมีซูเปอร์สเปรดเดอร์จากบ่อนการพนันจังหวัดระยอง ท าให้ประชาชนได้รับเชื้ออย่าง
แพร่หลาย รัฐบาลมีความเข้มงวดเพียงใดในการป้องกันและมีความคืบหน้าในการหาผู้กระท าความผิดในการน า
แรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศอย่างไร และรัฐบาลมีแนวคิดอย่างไรที่มีการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
เนื่องจากประชาชนต้องการเป็นเงินสดเพ่ือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเงินประกันสังคมตามมาตรา ๓๓ 
เหตุใดถึงไม่เยียวยาให้กับกลุ่มดังกล่าว 
    นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลพยายามลดการติดเชื้อ
ของประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ เพราะได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงกลางครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์             
ใน ๕ จังหวัด ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง โดยได้ตรวจแล้วกว่า ๕๐,๐๐๐ คน แต่ยังพบบ้างประปราย ทั้งนี้หากพบในพ้ืนที่          
ที่มีการกระจายของโรคจากสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตจะติดตามและสอบสวนโรค ให้ได้ภายใน     
๔๘ ชั่วโมง เพ่ือไม่ให้แพร่กระจายกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ โดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบได้มี       
การควบคุมเป็นอย่างดี ส่วนกรณีที่ถามถึงการจัดการบ่อนการพนันและแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย   
ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อระลอกใหม่นั้น ไม่สามารถตอบแทนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงด าเนินการ ขณะที่เงินเยียวยา ๓,๕๐๐ บาท             
ต้องสอบถามกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม  รัฐบาลและกระทรวงการคลังมีเจตนาดี ที่จะเยียวยา          
ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจะขอตอบชี้แจงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
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                ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
    ๑ .๒ .๑  กระทู้ ถ าม เรื่ อ ง การชด ใช้ เงิน ทุ น ใน บทบัญ ญั ติ  มาตรา  ๔ ๕                    
ของพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
               ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มติเห็นชอบแนวทาง
ด าเนินการและวิธีการปฏิบัติในการใช้เงินทุนส ารองจ่ายตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และต่อมารัฐบาลได้มีการน าเงินส ารองจ่ายจ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ออกมาจากทุนส ารองของพระราชบัญญัติฯ มาจ่ายให้กับการเยียวยาวิกฤติโรคโควิด ๑๙ ไปแล้ว อันเป็นส่วน
หนึ่งของการแก้ไขปัญหาและต่อมารัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตลอดจน     
ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาไปแล้วนั้น จึงขอเรียนถามว่า 
     ๑. ขอทราบผลการน าเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นดังกล่าว 
ตามมาตรา ๔๕ ไปใช้เยียวยาให้กับหน่วยรับงบประมาณใดและเป้าหมายที่ได้เยียวยาไปคือกลุ่มใด ขณะนี้       
ได้บรรเทาทุกข์ร้อนของกลุ่มเป้าหมายไปจนครบถ้วนแล้วหรือไม่ ขอทราบจ านวนคนและงบประมาณที่ใช้ไป    
ต่อคนเท่าไร ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณได้แจกจ่ายเงินจ านวนดังกล่าว   
ไปครบถ้วน หรือไม่ เมื่อใด และได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนส ารองจ่าย
ของส านักงบประมาณครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
     ๒. ในปัจจุบันพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ผ่านทั้งสองสภาไปแล้ว มิได้มีรายการชดใช้เงินทุนแต่อย่างไร และสถานภาพของเงินทุน        
ที่รัฐบาลได้น าเอาออกมาใช้ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท จากเงินทุนส ารองจ่ายในพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ไม่ปรากฏ
รายละเอียด รัฐบาลได้มีการด าเนินการไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติ  วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเป็นแหล่งส ารอง หรือไม่ อย่างไร ตามวรรคท้ายของมาตรา ๔๕ ที่เขียนว่า "... 
และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้วได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้ในกฎหมายด้วยงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสมทบ
เงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก" ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าวที่ผ่านทั้งสองสภา มิได้มีการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายนี้ให้ปรากฏ รัฐบาลมีเหตุผลใดและถ้ามีการชดใช้แล้ว ขอทราบว่าปรากฏรายละเอียด   
ในมาตราใดของพระราชบัญญัติดังกล่าว ในส่วนนี้ จึงขอทราบสถานะของเงินทุนยังคงครบถ้วนตามบทบัญญัติ   
ที่ก าหนดหรือไม่ และขอทราบสถานะของเงินทุนถ้าไม่ครบรัฐบาลจะชดใช้ด้วยวิธีใด ในเมื่อใด เพราะบทบัญญัติ
ได้ก าหนดไว้ให้ชดใช้ในโอกาสแรก ขณะนี้ได้ผ่านช่วงเวลาของโอกาสแรกไปแล้ว 
    นายสันติ พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจง
ว่า ส านักงบประมาณอนุมัติให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเบิกจ่ายเงินส ารองจ่ายตามมาตรา ๔๕ ในวงเงิน 
๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือใช้จ่ายตามมาตรการชดเชยเยียวยาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่
ลูกจ้างของสถานประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางและวิธีการด าเนินการ
ตามมาตรการชดเชยรายได้ที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่มีคุณสมบัติ
ครบตามเงื่อนไขของการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากส านักงานประกันสังคมเพ่ือชดเชยรายได้
ให้แก่ส านักงานประกันสังคม โดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ ๕ ,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓ เดือน             
รวม ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเงินที่น ามาให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย    
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งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นและเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนด รวมผู้ที่ได้รับการ
เยียวยาทั้งสิ้น ๑๕,๓๐๒,๘๐๖ ราย ซึ่งการอนุมัติเงินทุนส ารองจ่ายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นไปตาม    
การด าเนินการตามวิธีใช้เงินทุนส ารองจ่ายตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
ซึ่งได้ใช้งบประมาณจ านวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การใช้เงินกองทุนเพ่ือการเยียวยา จ านวน ๒๕,๐๐๐ 
ล้านบาท จากเงินในกองทุน จ านวน ๕๐ ,๐๐๐ ล้านบาท จะต้องตั้งงบประมาณชดใช้หรือคืนเข้าไป              
ในเงินกองทุนให้ครบ จ านวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ในโอกาสแรกของการติดตั้งงบประมาณ จึงตั้งงบประมาณ   
ในปี ๒๕๖๕ ในโอกาสแรก เพ่ือชดเชยเงินกองทุนที่ได้น าออกมาใช้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 
    ๑.๒.๒ กระทู้ถามเรื่อง กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) อนุญาตให้นักท่องเที่ยววีไอพี จากประเทศฝรั่งเศส จ านวน ๔ ราย เข้ามาพ านัก    
ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชา โดยมี นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                        จากกรณีวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีการเปิดเผยว่านักท่องเที่ยว        
ชาวฝรั่งเศส จ านวน ๔ ราย ได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบินส่วนตัวเพ่ือเดินทางต่อไปประเทศ
กัมพูชา ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนั้นจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีการประกาศเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการของภาครัฐซึ่งมีความไม่โปร่งใสและท าให้
ชาวบ้านหวาดผวา เนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงแรมนั้นอาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งต้องมีการสัมผัส             
กับการสัญจรและการใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับการกระท าดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน          
ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก เพราะไม่ได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยมีสื่อท้องถิ่นเป็นผู้เปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งหากมีการติดโควิดเกิดขึ้นการท่องเที่ยวและบริการที่จะฟ้ืนตัวก็ต้องหยุดชะงักไปอีกครั้งและส่งผล
กระทบมหาศาล จึงขอเรียนถามว่า 
            ๑. การกระท าดังกล่าวได้สร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
โดยคนไทยที่ก าลังจะมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ยกเลิกการเดินทางมีผลกระทบต่อธุรกิจภายในจังหวัด 
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้มีอ านาจสั่งการจะมีมาตรการเยียวยาพ้ืนที่อย่างไร และขอทราบถึงแผนการด าเนินงาน
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต และแผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในกี่เดือน ขอทราบรายละเอียด 
              ๒. ความพร้อมในจังหวัดภูเก็ตเพียงพอแล้วหรือไม่กับการรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙ ในจังหวัดภูเก็ต       
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันส าหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการรั บลูกเรือ  
ที่มาจากเรือจากต่างประเทศเข้ามาพักในจังหวัดภูเก็ต โดย ศบค. ได้มีค าสั่งออกมาหรือไม่ ขอทราบรายละเอียด 
    นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า รัฐบาลมีการบรรเทาผลกระทบให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยการน าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งคณะ เดินทางไป
ในจังหวัดต่าง ๆ และมีการจัด ครม.สัญจร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ท าให้สามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศได้มากขึ้นโดยเฉพาะรัฐบาลได้ออกโครงการ คนละครึ่ง เพ่ือลดค่าครองชีพของ
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอย ส าหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ได้มีการควบคุมให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยได้มีการ
เจรจาน าวัคซีนจากบริษัทที่น่าเชื่อถือเพ่ือท าให้ประชาชนภายในประเทศเกิดความม่ันใจมากท่ีสุด ซึ่งวัคซีนเป็น
เพียงการชะลอการติดเชื้อที่จะหยุดการระบาดได้ รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ น าตัวผู้ป่วยไป
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รักษาให้ยาที่มีประสิทธิภาพโดยเร็ว สร้างมาตรการไม่ให้กระทบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ      
ได้เจรจากับทุกบริษัท โดยช่วงที่มีการเจรจาจะอยู่ในระหว่างที่บริษัทอยู่ในขั้นการทดลอง จึงยังไม่ทราบว่า
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะน าไปใช้เพ่ือป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่ ดังนั้น รัฐบาลและสถาบันวัคซีน
จ าเป็นต้องเจรจา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ส่วนที่ลงนามกับบริษัทแอสตราเซเนก้านั้น เพราะ
ได้ข้อตกลงในเงื่อนไขท่ีดีกว่าประเทศอ่ืน ส่วนข้อมูลที่ต้องการ เช่น สัญญาส่วนที่ไม่เป็นความลับที่เกี่ยวกับเรื่อง
ทางธุรกิจ การแข่งขันของบริษัทสามารถค้นหาได้จากสถาบันวัคซีน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้เงินทุนกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทดลองวัคซีน 
    ๑.๒.๓ กระทู้ถามเรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนน       
ในการใช้สัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอเบญจลักษ์ และอ าเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                        ด้วยปัจจุบันปัญหาการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งเขตชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท ก าลังประสบปัญหาถนนช ารุดทรุดโทรม 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดูแลซ่อมแซม ระบบการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก      
ในการสัญจรไปมาของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางจากบ้านสันติสุข ต าบลภูเงิน อ าเภอกันทรลักษ์ – บ้านตายู 
ต าบลสระเยาว์ อ าเภอศรีรัตนะ ระยะทาง ๓.๑ กิโลเมตร เส้นทางบ้านจานบัว - บ้านกระหวัน ระยะทาง ๗ 
กิโลเมตร และเส้นทางจากบ้านพิงพวยหมู่ที่ ๑ - บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านหนองจิก 
หมู่ที่ ๔ ต าบลพิงพวย - บ้านหนองรุง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลศรีโนนงาม อ าเภอศรีรัตนะ ระยะทาง ๗ กิโลเมตร        
มีสภาพถนนที่เป็นลูกรัง ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนน ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมากจากปัญหาของถนนที่ช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก และ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าซากเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ ได้ด าเนินการหารือในสภาผู้แทนราษฎรและได้มีการตั้งกระทู้
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลายครั้งแล้ว ได้รับค าตอบว่าไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างถนน
ดังกล่าว สามารถท าได้เพียงแต่การน าลูกรังไปซ่อมแซมไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่อเท่านั้นโดยเมื่อใช้เส้นทางสัญจรไป
มาในระยะเวลาหนึ่งปัญหาถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อกลับมีขึ้นมาอีก สิ้นเปลืองงบประมาณในระยะยาว ดังนั้น 
หากมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง แม้ใช้งบประมาณในปริมาณมากแต่ก็เป็นการประหยัด
งบประมาณในระยะยาวได้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี จึงขอเรียนถามว่า 
    ๑. รัฐบาลมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อน        
เรื่องการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนที่มีความช ารุดทรุดโทรม ทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทหรือไม่ 
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
    ๒. รัฐบาลมีหลักเกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญในการแก้ไขปัญหา   
ความเดือดร้อนด้านการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนที่มีความช ารุดทรุดโทรมในแต่ละจังหวัดไว้หรือไม่ อย่างไร 
ขอทราบรายละเอียด 
    ๓. รัฐบาลมีนโยบายหรือแผนงานในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้าง
ถนนในพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หากมีแผนงานในการสนับสนุนงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเมื่อใด 
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
    นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย        
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้     
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การก ากับของกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สาธารณะของประชาชน   
ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่งเป็นผู้ก ากับและตรวจสอบการบริหาร     
การท าหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นท าประชาคมและจะรับฟัง
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ที่มีความเดือดร้อน มีเรื่องใดบ้างที่จะน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
เมื่อจัดท างบประมาณจะน าแผนงบประมาณเรียกว่าข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณต่อไป แต่กรณีที่พบว่า    
มีโครงการใดที่ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอ สามารถขอรับการสนับสนุนเข้ามาที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งการก่อสร้างถนนหรือว่าการสาธารณูปโภคต่าง ๆ จะเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามที่ขออนุมัติงบประมาณ กรณีถนนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ศรีสะเกษ โดย อบจ.ศรีสะเกษ ได้ส่งเครื่องจักรกลไปซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้การในถนนนี้ได้ ทั้งนี้ อบจ.
ศรีสะเกษ ได้บรรจุปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอยู่ในแผน  
ช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๒๔,๘๙๔,๐๐๐ บาท 
    ๑.๒.๔ กระทู้ถามเรื่อง ขอให้มีการน าเรือประมงต่างชาติเข้ามาซ่อมแซม        
ในประเทศไทย โดยมี นายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                 ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือโดยเฉพาะในส่วนของเรือประมง 
ในประเทศไทยก าลังได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากท่ีรัฐบาลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. 
ได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการที่ด าเนิน
กิจการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเรือต้องสูญเสียรายได้มหาศาล จากเดิมที่เรือประมงต่างชาติ 
เช่นเรือประมงมาเลเซียที่มักจะเข้ามาซ่อมแซมเรือในประเทศไทย เช่น การทาสีใหม่ และท าใบจักร เนื่องจาก
เจ้าของเรือจากประเทศดังกล่าวต่างยอมรับในฝีมือของช่างไทย แต่เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว          
ที่มีบทบัญญัติที่ เข้มงวดส าหรับท่าจอดเรือประมงและมีการก าหนดบทลงโทษไว้อย่างรุนแรง หากพบว่า          
มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นโดยมีทั้งการจ าคุกและปรับเงินและทั้งจ าและปรับ ท าให้ทางรัฐบาลมาเลเซีย        
ได้ออกประกาศห้ามเรือประมงของมาเลเซียเข้ามาจอดเทียบท่าในประเทศไทยและได้ยกเลิกการออกเอกสาร 
LOV (Vessel Operation Report) ซึ่งใช้เป็นเอกสารการค้าระหว่างประเทศที่สามารถน ามาส าแดง ณ ท่าเรือ
ปลายทางเพ่ือเข้าท่าเทียบเรือได้ แต่หากมีความจ าเป็นก็จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงของมาเลเซีย
เท่านั้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อกิจการซ่อมเรือประมงตามแนวชายแดนท าให้ขาดรายได้เดือนละหลายแสนบาท 
ซึ่งแต่เดิมมีเรือจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาซ่อมแซมเฉลี่ยเดือนละ ๔๐ - ๕๐ ล า โดยสามารถท ารายได้เฉลี่ย 
๑.๒ – ๔ หมื่นบาทต่อล า ในขณะที่ปัจจุบันการซ่อมเรือไทยอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ท าให้หลาย
กิจการต้องปิดตัวลงและเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย จึงขอเรียนถามว่า 
    ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุน
ให้เรือประมงต่างชาติกลับเข้ามาใช้บริการซ่อมเรือในประเทศไทยได้อีกครั้งหรือไม่ อย่างไร ขอทราบ
รายละเอียด 
    ๒. หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่มีนโยบายดังกล่าว จะมีมาตรการใด
ในการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการซ่อมแซมเรือประมง ขอทราบรายละเอียด 
              นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า เรือประมงในประเทศไทยได้รับ
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ผลกระทบเนื่องจากเป็นเรือของไทยแต่ถือสัญชาติอ่ืน โดยอธิบดีกรมประมงมาเลเซียด าเนินการจัดท าหนังสือถึง
อธิบดีกรมประมงประเทศไทย ไม่ให้เรือที่มีสัญชาติมาเลเชียซ่อมแซมในประเทศไทย ยกเว้นได้รับหนังสือ
อนุญาตจากกรมประมงมาเลเซีย จึงสามารถน าเรือมาเทียบท่าหรือซ่อมแซมได้ ภายหลังจากปี ๒๕๖๑          
ได้มีเรือประมงไทยที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงมาเลเซีย จ านวน ๑๗ ล า จากนั้นในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
ไม่มีเรือประมงมาซ่อมแซมแต่อย่างใด เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือ
ภายในประเทศให้มากขึ้น ขณะนี้รัฐบาลด าเนินการเจรจาท า MOU กับรัฐบาลมาเลเซีย โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จะด าเนินการเจรจาซ่อมแซมเรือประมงเพ่ิมใน MOU จากเดิมไม่ได้มีในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
   ๑.๒.๕ กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ
ส าหรับคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
    ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวง       
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๓ ในการเพ่ิมเบี้ยความพิการให้คนพิการในกลุ่มคนพิการที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
จากเดิม ๘๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งกลุ่มคนพิการที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเบี้ย
คนพิการ ๘๐๐ บาท และได้รับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก ๒๐๐ บาท รวมเป็น ๑,๐๐๐ บาท ท าให้      
คนพิการในกลุ่มที่สาม ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเบี้ยคนพิการ ๘๐๐ บาท      
เพียงอย่างเดียว การปรับเบี้ยคนพิการดังกล่าวท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรม โดยสภาคนพิการ     
ทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้จัดสรรงบประมาณให้คนพิการทุกกลุ่ม       
ได้รับเบี้ยสวัสดิการคนพิการที่เท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานนี้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบัน จึงขอเรียนถามว่า 
    ๑. รัฐบาลจะมีแนวทางในการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการปรับเพ่ิมเบี้ย
คนพิการส าหรับคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
    ๒. รัฐบาลจะสามารถจัดสรรงบประมาณส าหรับคนพิการทุกกลุ่มให้ได้รับ
เบี้ยคนพิการที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
    นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความ
ม่ันคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า กรมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการได้ดูแลทุกมิติเพ่ือรักษาสิทธิของคนพิการมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้
พยายามท าก็คือให้ความเท่าเทียมกับคนที่เปราะบาง ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ค าจ ากัดความหมายของ         
ผู้เปราะบาง คือผู้ที่มีรายได้ปีละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น รัฐบาลมีเงินจ ากัดที่จะต้องช่วยเหลือคน
เปราะบาง จึงต้องให้คนที่ล าบากท่ีสุดก่อน สิ่งที่มีข้อจ ากัดของทุกรัฐบาล คือเรื่องของฐานะการคลัง โดยทุกภาค
ส่วน ต้องการให้เงินช่วยเหลือคนพิการให้ได้มากที่สุด แต่เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกโดย ไม่ใช่เฉพาะประเทศ
ไทยได้หยุดชะงัก ถ้าผู้เสียภาษีทั้งประเทศคือประกอบไปด้วยนิติบุคคลเอกชนไม่สามารถมีรายรับ ส่งผลกระทบ
ในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล ดังนั้นสิ่งที่ต้องการท าให้กับคนพิการและกลุ่มเปราะบางจึงไม่สามารถท าได้      
ซ่ึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับงบประมาณ ๒ หมื่นกว่าล้านบาท เป็นเงินที่ให้
ตามสิทธิกลุ่มเปราะบางประมาณหมื่นกว่าล้านบาท เพราะฉะนั้นงบประมาณที่จะพัฒนาคนที่ยังไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย แต่เป็นผู้ที่ประสบภัยทางสังคมอย่างเร่งด่วน เหลือเพียง ๒ พันล้านบาทต่อปี แต่กลุ่มคนพิการ  
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ยังมีกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เก็บจากบริษัทเอกชนที่ไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ จึงจ่าย   
เป็นเงินสมทบมาพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ช่วยในมิติที่ขาดแคลน ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีรายรับจาก
การเก็บจากภาคเอกชน และรายรับที่เก็บจากการปล่อยเงินกู้ให้กับคนพิการ แล้วผู้กู้น าเงินมาช าระตามก าหนด
และคนพิการที่กู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สภาพการจ้างงาน คนพิการหรือคนทั่วไปมีปัญหา
ในการประกอบอาชีพ เงินกองทุนเริ่มมีปัญหา เงินที่น ามาช่วยเหลือคนพิการที่เคยมีสภาพคล่อง จึงมีปัญหาจาก
เศรษฐกิจหดตัว ทั้งนี้ รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้เปราะบางและผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนนั้นในหลายมิติ      
จึงไม่ต้องการจ่ายเงินซ้ าซ้อน ไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นเงินซื้อของใช้จ าเป็นส าหรับในการประทังชีพ ในส่วนคนพิการที่นอกจากได้รับเบี้ยยังชีพนี้ ก็ยังมี
มาตรการที่กระทรวงสามารถช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่สามารถท าได้ตามศักยภาพที่มี
ซึ่งรัฐบาลได้ท าอย่างเต็มที่ แต่ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณ ระบบราชการระบบการจ าแนกตามรายกระทรวง
ยังมีปัญหา ซึ่งหากต้องการแก้ไขปัญหาก็จะใช้บัตรประชาชนนั้นเป็นตัวหลักและบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้การใช้จ่ายการดูแลสวัสดิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

       ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
   ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ขอทราบการปรับโอนย้ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
การะทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕      
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
   ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรค
เพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจุติ 
ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ปัญหาการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า  
บ้านสบสอย โดย นางสาวศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
   ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ความคืบหน้าของโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพ    
การคมนาคมในทางหลวง หมายเลข ๑๐๖ สายอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง – อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน            
โดย นายรังสรรค์ มณีรัตน์ จังหวัดล าพูน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งเป็นเรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๓.๒ – ๑.๓.๔ เลื่อนมาจาก         
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
   ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณา โดย นายประเดิมชัย      
บุญ ช่ วย เหลื อ  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรกรุ ง เทพมหานคร พรรค เพ่ื อไทย  เป็ นผู้ ตั้ งกระทู้ ถ าม                     
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
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   ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การแก้ไขปัญหาถนนช ารุดได้รับความเสียหาย 
ถนนสายบ้านห้วยบ่อซืน หมู่ที่ ๑ ต าบลห้วยบ่อซืน อ าเภอปากชม – บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ต าบลนาดอกค า 
อ าเภอนาด้วง และถนนสายบ้านวังเย็น ต าบลนาดอกค า – บ้านนานกปีด ต าบลห้วยบ่อซืน อ าเภอปากชม 
จังหวัดเลย โดย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๗ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์และ
พ้ืนที่ธรรมชาติเขาปาเระ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

   ที่ประชุมเห็นชอบ    

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       ๒.๑ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา 
    ๒.๑.๑ ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
จ านวน ๓ ฉบับ 
             (๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     (๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล     
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
    (๓) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ที่ประชุมรับทราบ 

            ๒.๑.๒ พิจารณารายงานและประกาศ จ านวน ๖ เรื่อง ดังนี้ 
            (๑) รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
            (๒) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            (๓) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            (๔) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
             (๕) รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกา          
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             (๖) รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญ  

                 ที่ประชุมรับทราบ 

          จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมน าเรื่อง การพิจารณาขอขยายเวลา
ไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมอนุญาตให้น ามาพิจารณา คือ 
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               ๑. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม แจ้งให้
ทราบว่าเนื่องจากครบก าหนดการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางในการวางแผนการ
ผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ออกไปอีก ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการ  
ขอขยายเวลาเป็นครั้งที่ ๒ เพ่ือความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดของคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
ดังนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ ๙ (๒) ในช่วงที่มีการงดประชุมสภาผู้แทนราษฎร จึงขอขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ 
วัน นับแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔   
        ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางในการจัดตั้งศูนย์
บ าบัดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยเรื่องดังกล่าวประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แจ้งว่าเรื่องเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ มีการงดประชุมคณะกรรมาธิการ                
ท าให้การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการไม่แล้วเสร็จตามก าหนด จึงขอขยายเวลาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔  
       ๓. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว มีหนังสือแจ้งว่า เนื่องจากข้อมูลการส่งเสริม
แก้ไขปัญหาพัฒนาการท่องเที่ยวมีจ านวนมากและต้องระวังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ ซึ่งเกิด
จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้
คณะกรรมาธิการไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนา
การศึกษาให้มีความรอบคอบและเพ่ือประโยชน์สูงสุด จึงขอขยายเวลาออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ึงเป็นการขยายเวลาเป็นครั้งที่ ๒ 
       ๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ขอขยายเวลาออกไปอีก ๙๐ วัน โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้แจ้งว่าเนื่องจาก
สถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ท าให้ ไม่สามารถจัดการประชุม
คณะกรรมาธิการได้ ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติมหลายประเด็นท าให้การจัดท ารายงาน             
ของคณะกรรมาธิการไม่แล้วเสร็จ จึงขอขยายเวลาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 

          ที่ประชุมรับทราบ 

      ๒.๒ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๒.๓ รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทนุการออมแห่งชาติ 
           ที่ประชุมรับทราบ   

      ๒.๔ รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

   เนื่องจากมีสมาชิกฯ ต้องการอภิปรายรายงานดังกล่าวเป็นจ านวนมากประธานฯ         
จึงขอเลื่อนการอภิปรายไปในครั้งถัดไป ประธานฯ จึงสั่งปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๑๐ นาฬิกา 
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